

# ด่วนที่สุด

ที่ ดง ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๓๓



ศาลากลางจังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง ดง ๙๒๐๐๐

๑๗) เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการของข้าราชการ บุคลากร และหน่วยงานของรัฐ ในสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดตรัง

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง (ทหาร) รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ดง ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๓๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว รัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดตรัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด จึงเห็นควรให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี รวม ๑๘ จังหวัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เว้นแต่กรณีมีเหตุความจำเป็นโดยต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น และให้รายงานผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังทราบ

๒. ให้ทุกหน่วยงาน งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนาต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลายหรือให้พิจารณาใช้วิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓. ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่หากมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด และควรจัดในสถานที่เปิดโล่งมีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้ดี พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

/๔. ในการ...

๔. ในการปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ทำงานให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรในสังกัด  
ทุกรายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ  
ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยง  
การสัมผัสและเว้นระยะห่างระหว่างกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง บุคลากรในสังกัดทุกรายต้อง  
หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณี  
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ต้องขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข  
ดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๑๖